


จดหมายขา่วมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ปีท่ี 3 ฉบบัที ่36 ประจำเดอืนกนัยายน 2550







>>> สำหรับผู้ที่สนใจอ่าน จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฉบับยอ้นหลังท้ังหมด สามารถตดิตามไดท้าง  ท่ี

 <<<

- “MFUZONE” เป็นอีกคอลัมนใ์หม่ท่ีน้องๆ นักศึกษา

คงชื่นชอบกัน เพราะรับผิดชอบถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจในแต่ละ

ฉบับ โดยทมีงานนกัศึกษาชาว www.mfuzone.com น่ันเอง

- “คุยเฟ่ืองเร่ืองดอกไม้” โดยคอลัมนิตส์หน้าใหม่ของเรา

- และพบกับความเคลื่อนไหวนอกรั้ว มฟล. ของพี่ๆ

ชมรม นักศึกษาเก่า มฟล. (ว่าท่ี “สมาคม” ในอนาคตอนัใกล้) ใน

“นอกรั้ว-แดงทอง”

เราฟังเสียงผู้อ่านเสมอครับ ชอบ / ไม่ชอบ สำหรับการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (อยู่บ่อยๆ) อยากให้บอกกล่าวกันบ้าง

ภายในฉบบันี ้ (หน้า 4) จึงมีแบบสอบถามใหท่้านรว่มแสดงความ

คิดเห็นอย่างเปิดเผยเป็นครั ้งแรก และเราก็มีของรางวัลดีๆ

แจกใหกั้บผูโ้ชคดท่ีีร่วมบอกความในใจทีมี่ต่อเรา รีบๆ ส่งกันเขา้มา

หน่อย ไม่แน่นะครบั ผู้โชคดคีนนัน้อาจจะเปน็คณุก็ได้ !!!

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก...

แต่เวลาผา่นไปแลว้จรงิๆ ครบั นับถึงเดือน

นี้ จดหมายขา่วมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาครบถ้วน 3 ปี

บริบูรณ์ ในปีสำคัญ ปีท่ีมหาวิทยาลัยเหนือสุดในสยามแหง่น้ี กำลังจะ

ข้ึนปท่ีี 10 พร้อมๆ กับความเตบิโต ท้ังในเชงิปรมิาณและคณุภาพยิง่

ขึ้นตามลำดับ

ท่ามกลาง “สิ่งใหม่” มากมายในจดหมายข่าวฉบับนี้ นั่น

ก็คือ การมีคอลัมน์ใหม่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาทดแทนคอลัมน์เก่า

บางคอลัมน์ พร้อมจำนวนหน้าที่หนาเพิ่มขึ้นจากเดิม 16 หน้า

เปน็ 20 หนา้

- “เก่ียวกับ มฟล.” เพ่ือทำความรูจั้กกับมหาวทิยาลยัถึง

ในรายละเอียดของทั้งแต่ละสำนักวิชา ศูนย์ ส่วน หน่วย สำนักงาน

และโครงการตา่งๆ ประเดมิคราวแรกดว้ย “สว่นประชาสมัพนัธ์”

- “International News” ข่าวสารใน “ภาคภาษาองักฤษ”

จากสว่นพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
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(1) สร้างภาพพจน์ที่ดีและป้องกันความเข้าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ้น

ต่อมหาวิทยาลัย

(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบทีห่ลายหลายให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังบุคลากรภายในและ

สังคมภายนอกรับรู้อย่างต่อเน่ือง และให้มีความถ่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ

จัดเก็บรวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

(3) สร้างสรรค์ส่ือต่างๆ อันทันสมัย สำหรับใช้ในการประชาสมัพันธ์

มหาวทิยาลยั

(4) เป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

กับสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง

(5) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และให้ความร่วมมือในงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชา ศูนย์ ส่วน หน่วย สำนักงาน และ

โครงการต่างๆ

 นับเป็นหน่วยงานที่

สำคัญหนว่ยงานหนึง่ของ “มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง” ทำหนา้ท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการ “ส่ือสาร” เผยแพรข้่อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นการให้

ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความศรัทธา

แก่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน

ท่ัวไป รวมทัง้องค์กรตา่งๆ ในทกุภาคส่วนของสงัคม
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ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รตินา ประทปีะเสน   รองอธิการบดฝ่ีายปฏบัิติการ

อาจารยณั์ฐกร วิทิตานนท์      รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพันธ์

นางสาวรชัดาภรณ ์พิมพ์ประพนัธ์       ผู้ช่วยกำกบัดแูลส่วนประชาสมัพันธ์





เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ทีมงาน PR MFU จึงได้จัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น

เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของท่านผู้อ่าน เพื่อจะได้นำเอาไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป ทุกคำตอบของท่านมีความหมายต่อเราอย่างยิ่ง

                                                            ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้



(1) เพศ     [   ] ชาย     [   ] หญิง

(2) อายุ .............................. (ระบุ)

(3) ภูมิลำเนา

[   ] ภาคเหนอื จังหวัด ..............................  (ระบุ)

[   ] ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวัด ............................... (ระบุ)

[   ] ภาคกลาง จังหวัด ..............................  (ระบุ)

[   ] ภาคใต้ จังหวัด ..............................  (ระบุ)

(4) อาชีพ

[   ] ข้าราชการ / เจ้าหนา้ทีข่องรฐั [   ] เกษตรกร [   ] ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตวั

[   ] นิสิต นักศึกษา             [   ] แม่บ้าน [   ] ผู้ใช้แรงงาน / รับจา้ง

[   ] ผู้ใชวิ้ชาชพีอิสระ [     ] อ่ืนๆ .............................. (ระบุ)

(5) ท่านรูจั้ก “มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง” มานานเพยีงใด

[   ] มากกวา่ 5 ปีแล้ว

[   ] ภายใน 5 ปีท่ีผ่านมา

[   ] ยังไม่รู้จักเลย

(6) ภาพลักษณ์ (Image) ของ “มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง” ในสายตาของทา่น

[   ] มหาวทิยาลยัในสวย (University in the Park)

[   ] มหาวทิยาลยันานาชาต ิ(International University)

[   ] มหาวทิยาลยัแหง่โอกาส (University of Opportunity)

[     ] อ่ืนๆ .......................................................................................... (ระบุ)

[   ] ไม่มีข้อใดทีต่รงใจนกั

(7) ท่านรบัรูข้้อมูลข่าวสารของ “มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง” จากสือ่ทางใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ)

[   ] จดหมายขา่ว “มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง” [   ] หนังสือพิมพ์ [   ] นิตยสาร

[   ] วิทย ุ[   ] โทรทศัน ์[   ] อินเตอรเ์น็ต / เว็บไซต์

[   ] ป้ายโฆษณา [   ] แผ่นพับ [   ] คำบอกเลา่

[     ] อ่ืนๆ .......................................................................................... (ระบุ)

(8) ท่านชอบสว่นไหนของ จดหมายขา่ว มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง มากทีสุ่ด

[   ] หน้าปก (Cover Page) [   ] เน้ือหา (Content) ภายในเลม่ [   ] การจดัวางรปูแบบ (Art Work) ท่ัวไป

[     ] อ่ืนๆ .......................................................................................... (ระบุ)

(9) ท่านชอบคอลมันใ์ดทีสุ่ดใน จดหมายขา่ว มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ฉบับนี ้(เรียงตามลำดบัความชอบ 1 ถึง 3)

[     ] เก่ียวกบั มฟล. [     ] มาเยีย่ม มาเยอืน [     ] เร่ืองจากปก [     ] Special Talk [     ] ศิษยเ์ก่าอยากบอก

[     ] ภาพข่าว มฟล. [     ] มุมหนงัสือ [     ] วิถีสุขภาพ [     ] พรรณพชืนา่รู้ [     ] ก้าวทนั IT [     ] คุยเฟ่ืองเร่ืองดอกไม้

[     ] International News [     ] นอกรัว้-แดงทอง [     ] MFUZONE

(10) ท่านอยากให้เพิ่มคอลัมน์อะไร และอยากจะให้ปรับปรุงส่วนใดบ้าง

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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สถาบันพัฒนาข้าราชตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมหลกัสูตรผูก้ำกับการ รุ่นที ่59 จำนวน  171

คน เข้าเย่ียมชมและรบัฟังการบรรยายสรปุ เม่ือวันที ่ 23 ส.ค. 50

เกี ่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยผู ้เข ้ารับการฝึกอบรมล้วนเป็นข้าราชการตำรวจ

ช้ันสัญญาบตัรยศพนัตำรวจโท ตำแหนง่ผู้กำกับการจากทัว่ประเทศ

จุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ให้

กว้างไกล

ช่วงบ่ายของวันที่ 29 ส.ค. 2550 ผศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชนและเจ้าหน้าที่ของ

FM 100 มช. ได้เข้าพบ อ. ณัฐกร วิทิตานนท ์ รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพันธ์ และทีมงานประชาสมัพันธ์  มฟล. ซ่ึงทางฝ่าย

ประชาสมัพันธ์ ได้จัดฉายวดิีทัศน์แนะนำมหาวทิยาลัยให้ชมในเบือ้งต้น จากน้ันทีมงาน FM 100 พบปะกับตัวแทนผูน้ำนักศึกษาชมรมตา่งๆ

พร้อมทำการแนะนำโครงการ E-RADIO และ Website: www.fm100cmu.com ของทางสถานี
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วันท่ี 21ส.ค. 50 มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  เข้าศึกษา

ดูงานเร่ืองบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.เทอด เทศประทปี รองอธิการบดี

ฝ ่ายว ิจ ัยและบร ิการว ิชาการ และรศ.กัลณกา สาธ ิตธาดา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี

เจ้าหน้าที่ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเป็น

วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 ⌦  ⌦

อน่ึง ผู้อำนวยการสถานฯี ยังได้แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

สาขาการสื่อสารศึกษา และรายการ E-TV ของคณะการสื่อสาร

มวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ให้กับนอ้งๆ ท่ีสนใจอกีด้วย

ผศ.ธีรภัทร กล่าวด้วยว่า การเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย

ครัง้น้ี ถือว่าประสบความสำเรจ็อยา่งดีย่ิง รวมถงึเป็นการสรา้งความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาอีกทางหนึ่ง
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นับจากวนัที ่25 กันยายน 2541 ก้าวแรกของการเปดิรัว้มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) ท่ีมีนักศึกษารุน่แรกเพยีง 62 คนใน

2 สำนักวิชา จนถึงก้าวปัจจุบันสู่ปีที่เก้ากับยอดจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเป็น 7,111 คนใน 9 สำนักวิชา 50 หลักสูตร แต่ละย่างก้าวที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาได้มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนไทยมี "ภูมิรู ้และภูมิธรรม" ควบคู่กับการดำเนินรอยตาม

พระราชปณธิาน "ปลูกป่า สร้างคน" ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
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 ท่ีมีกิจกรรมโครงการ

บริการชุมชนและสังคมจำนวนมาก โดยเน้น

บูรณาการบริหารจัดการภายใต้การดำเนิน

งานของศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจนีสิรินธร ร่วมกบัสำนกัวิชาตา่งๆ

รวมถึงการบริการสุขภาพของ “ศูนย์การแพทย์

แผนไทยประยกุต์” และ “วนาศรม รสีอรท์

เพื่อพัฒนาสุขภาพและความงาม” เป็นอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

และเอื้อประโยชน์ สร้างคุณค่าในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพจนเป็นที่ประจักษ์
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 ได้มุ่งเน้นการเปดิสอนสาขาวชิา

ที่ยังไม่มีที่ใดเปิด หรือยังมีความขาดแคลนในศาสตร์นั้นๆ เช่น

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการ

บริการประชาชน สาขาพยาบาลศสตร์ ท่ีเพ่ิงเปิดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2550 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่นำ

ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรม์าผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนไทย

สาขาวทิยาศาสตรเ์ครือ่งสำอาง สาขาภาษาจนีธุรกิจ สาขาการจดั

การท่องเท่ียว สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

ท่ีกำลังได้รับความนยิม จากนกัเรียน นักศึกษาจำนวนมาก รวมถงึนิติศาสตร ์การจดัการอตุ-

สาหกรรมการบริการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอีกหลากหลายสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากนักเรียนนักศึกษา

 เป็นอีกหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ผลักดันส่งเสริมให้
คณาจารย์รวมไปถึงนักศึกษาได้มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณและเครือ่ง

มอือยา่งเพียงพอ เชน่เดยีวกบัการพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร ภายใตห้ลักการ “รวม

บริการประสานภารกิจ” ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ และ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัย์สิน ครภัุณฑ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ



 ท่ีถ่าย

ทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภาย

นอกสถาบัน เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความ

สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

การจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระ-

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ

50 พรรษา เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พระพุทธ-

รูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งวิหาร

ดังกล่าว จัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม

ล้านนา เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒน-

ธรรมลา้นนาโดยแท้


 
  
 ⌦
⌦ เป็นอีกความกา้ว
หน้าท่ีดำเนนิการอยา่งต่อเน่ือง ท้ังความรว่ม

มือกับตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาครูเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การจับมือกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคม

(กทช.) ด้วยวงเงิน 70 ล้าน ในการสร้างเครือ

ข่ายการเรียนรู้ทางไกล รวมถึงการเช่ือมสัมพันธ์

ทางวิชาการระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย

ฝร่ังเศส อังกฤษ ออสเตรีย เยอรมัน ญ่ีปุ่น และ

กลุ่มประเทศในภมิูภาคลุ่มนำ้โขง โดยเฉพาะ

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ที่

แน่นแฟ้น จนทำให้การเรียนการสอนภาษา

จีนของมหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวงเป ็นที ่

เลื่องลือ

 ยังมีเป้า

หมายที ่จะเนรมิตพื ้นที ่ 4,999 ไร ่ของ

มหาวิทยาลัยให้เป็น “สวนพฤกษศาสตรม์หา

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษามหาราชา” ภายในระยะเวลา 5 ปี

(พ.ศ.2550-2554) เพื ่อเป็นการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80

พรรษา และสืบสานพระราชปณธิาน “ปลูกป่า

สรา้งคน” ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม

ราชชนน ีรวมทัง้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ละปลูกฝัง

ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และชาวเชียงราย

ได้เห็นความสำคญัและรักษ์ทรัพยากรธรรม-

ชาติประเภทพันธุ์พืชและป่าไม้

⌫  ⌦⌫⌫  ณ วันน้ี มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงไดเ้ติบโตมาอยา่งรวดเรว็

ก็เพราะระบบบรหิารจดัการทีมี่ประสทิธิภาพ คล่องตวั มีการจดัการสภาพแวดลอ้มและ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย มีเป้าหมายชัดเจน

ที่จะทำให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียว

กันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพคู่กับคุณธรรม ประกอบกับการแสวงหา

และเปิดสาขาใหม่ที่อยู่ในความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นว่ามีสาขาวิชา

ใหม่ๆ เกิดข้ึนทุกปี และท่ีสำคัญการหยบิย่ืนโอกาสใหกั้บนักเรียน นักศึกษาทีด้่อยโอกาส

จากทุกภาคส่วนของประเทศไทย ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษารองรับอย่างเพียงพอ

ภายใตน้โยบายทีว่่าทกุคนทีอ่ยากเรยีนต้องไดเ้รียน โดยไมใ่ห้ความยากจนเปน็อุปสรรค

ต่อการเรียนของเยาวชน

 ยังคงเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า

อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

คุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่...

⌫ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาสุขภาพและความงาม” โดยบูรณาการการใชศ้าสตร์การแพทย์แผนไทยประยกุต์

การแพทย์แผนปัจจุบัน และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อพัฒนาสุขภาพและ

ความงามแบบองค์รวม

“ÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§¤Ø³ÀÒ¾
º‹Áà¾ÒÐ¤Ø³¸ÃÃÁ”
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 “ณ วันนี ้มฟล.ได้เติบโตมาถงึระดบัหนึง่ มีการพฒันาทัง้

ทางดา้นกายภาพ เครือ่งมือเครือ่งใช้อย่างครบครนั มีหลักสูตรการ

เรียนการสอนทีก้่าวหนา้และทนัสมยั มีการยกรา่งหลักสูตร วิพากษ์

หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการกลั่นกรอง

มาเปน็อยา่งดี เราจดัการแกไ้ขความออ่นดอ้ยทางดา้นภาษาองักฤษ

ของเยาวชนและนักเรียน ด้วยการเน้นจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ นำนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างต่ำมา

ขดัเกลา ถือวา่เปน็งานทีย่าก แตท่า้ทาย ซ่ึงถือวา่ตอ้งทำใหไ้ด ้  ซ่ึง

ณ วันนี ้เราสามารถเอาชนะได ้ มฟล. สร้างบัณฑิตทีมี่คุณภาพออก

ไปรบัใชสั้งคมถงึ 4 รุ่น จำนวน 1,942 คน ในเวลา 9 ปี เรายงัจำ

เป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน เพื ่อก้าวสู ่การความเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่าง

ไม่มีขีดจำกัด เราจึงวิตกว่าทำอย่างไร เราจึงจะทำให้ มฟล.มีคุณภาพ

ท่ีเทียบเคียงหรือดีกว่าคนอ่ืน น่ีคือความฝันท่ีเราฝันเอาไว้ และจะต้อง

ทำให้ได้”

⌫  ⌦⌫⌫ 
  

⌫  ⌫  

“นับเนื่องจาก 25 กันยายน พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงก้าวเดินด้วยความมัน่คงมาโดยลำดบั จากนักศึกษาเพียง

62 คน จนปจัจบัุนมนัีกศึกษาถึง 7,111 คน จาก 2 สำนักวิชา 2

หลักสูตร มาเป็น 9 สำนักวิชา 50 กว่าหลักสูตร มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ต้ังใจส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนไทย มีภูมิรู้และภูมิ

ธรรมควบคู่กับการดำเนินรอยตามปณิธานสมเด็จย่า ปลูกป่า

สร้างคน

ซึ่งเราได้มีการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการปลูกป่า

พร้อมกับที่ มฟล.พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตคนที่มีความสามารถสู่

สังคมทั้งในและนอกประเทศ มหาวิทยาลัยฯ ปรารถนาให้นักเรียน

และเยาวชนทั่วทุกจังหวัดเข้ามาศึกษา เราพร้อมที่จะรับนักศึกษา

จากทัว่ประเทศ ซ่ึงปณิธานทีชั่ดเจนของเรามว่ีา นักศึกษาทีเ่ข้ามาใน

มหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเหตุ

ยากจนไม่มีเงินเรียน เราให้โอกาสทุกคนท่ีเข้ามาเรียน มหาวิทยาลัยฯ

มีทุนการศึกษาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเราเอา

นักเรียนมาอยู่กับเรา เราจะปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนลูกหลาน

ในดา้นการเรยีนการสอน มฟล.เน้นการเปดิสอนสาขาวชิา

ที่ยังไม่มีที่ใดเปิด หรือมีการเปิดสอนน้อย เช่น สาขาวิชาต่างๆ

ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งก็ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้สำนักวิชานติิศาสตรท่ี์ได้รับการรบัรอง

แล้วเช่นเดียวกัน และ มฟล.ยังจัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็ว และได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ

ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย”





 
      

⌫  ⌫

เร่ืองราวของมหาวทิยาลยั “ใน” หรือ

“นอก” ระบบ ยังอยู่ในประเดน็ร้อนของแวดวง

การศึกษาและสังคมไทย ความไม่แน่ใจ ความ

ไม่เข้าใจ ความไมม่ั่นใจ และอีกหลายๆ ความ

คิดของทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย และอีกหลายคนที่เกี่ยว

ข้องทำให้ “ผู้รู้”  ท่ี “รู้ลึก” และ “รู้จริง” ซ่ึงผ่าน

ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยมาอย่าง

ยาวนาน ต้องหันมาจับปากกาอธิบายให้ท่าน

ผู้อ่านไดรั้บรูไ้ปพรอ้มๆ กัน

วิธีการเล่าท่ีมา เร่ืองราว ประวัติ ความ

เปน็ไปได ้ตลอดจนการวพิากษข้์อดีและขอ้เสีย

ของมหาวิทยาลัยในและนอกระบบอย่างเป็นหลัก

การ น่าอ่าน จะทำให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาไป

พร้อมๆ กับเปิดใจยอมรับข้อสรุป ที่กำลัง

จะเกิดใหม่ในแวดวงการศึกษาบ้านเรามากขึ้น

หนังสือเล่มนี ้ได้ “เปิดไต๋” มหาวิทยาลัย

นอกระบบชัดเจน และทะลุปรุโปร่ง ด้วยฝีไม้

ลายมือการเผยไต๋ของ ดร.จุฑา เทียนไทย

อดีตรองอธกิารบด ีมฟล. คนหนึง่

 

 

“ในอนาคตตอ่ไป ตัง้ใจวา่ตอ้งพัฒนาทางดา้นกายภาพ โดยจะสรา้งให้ มฟล.

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ และใช้ชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฉลิมพระเกยีรตฯิ”  โดยจะทำพืน้ที ่4,999 ไร่ ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร ์ภายในระยะ

เวลา 5 ปี  เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาส

ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน”

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีรวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังให้นักเรียน

นักศึกษา เยาวชน และชาวเชียงรายได้เห็นความสำคัญ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทพันธุ์พืชและป่าไม้ เชื่อว่าจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นสถานที่สำหรับศึกษา

ธรรมชาติที่ดีที่สุดในอนาคต นอกจากนี้ มฟล.จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการ

ฟ้ืนฟูสุขภาพและความงาม ซ่ึงจัดตัง้ข้ึนมาเพือ่ป้องกันปญัหาดา้นสุขภาพ ซ่อมแซม และ

ฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมทำให้งามอีกด้วย โดยบูรณาการการใช้ศาสตร์ทางแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ การแพทย์แผนปัจจุบัน และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อพัฒนา

สุขภาพและความงามแบบองค์รวม ซึ่งในอนาคตอีก 9 ปีข้างหน้า มฟล.จะสร้างความ

เป็นเลิศ ท้ังทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และทางดา้นวทิยาศาสตรเ์ครือ่งสำอาง เราจะ

เดนิตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ มฟล.อยากแสวงหาสิง่ใหม่ๆ  อยากแสวงหาสิง่ทีด่ทีีสุ่ด”

 

“สุดท้ายอยากฝากถึงเยาวชนทุกคน และฝากผู้ปกครองด้วยว่าในเรื่องของ

การเรียน หรือการคิดจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้พยายามที่จะฝึก

ปรือ และพัฒนาขีดความสามารถของบตุรหลานอยู่เป็นประจำ ซ่ึงจำเป็นจะต้องเตรียมตัว

ให้พร้อมตัง้แต่ช้ันประถมและมธัยม อย่าหวังว่าจะไปหาเอาขา้งหนา้ เพราะเรือ่งน้ีเราจะ

ต้องพร้อมตลอดชีวิต”
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จดหมายขา่วฉบบันีถื้อว่าเป็นฉบบัพิเศษครบรอบ 9 ปี มฟล. เพราะฉะนัน้ “ศิษยเ์ก่าอยากบอก” จึงไม่รอชา้ท่ีจะแนะนำศษิย์

เก่ารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้ก้าวมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในส่วนที่เป็นศิษย์เก่าปริญญาตรี ด้านศิษย์เก่า

ปริญญาโทก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน พนักงาน มฟล. ท่ีอยู่มานานกวา่ 8 ปี ทำไมถึงเลือกเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เรามาหาคำตอบรว่มกัน

 ⌫
 ⌫
⌦           
        
  ⌫ 

 ⌫⌫⌫ ⌫  
 ⌫ 

สิ่งที่ชัดเจนสุดที่เห็นก็คือ เรากลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่

มีบุคลากรมากขึ้น มีนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น เนื่อง

จากจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น สิ่งที่หลายคนอาจจะเป็นห่วง คือ

คุณภาพ แต่มหาวิทยาลัยของเรามีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีครับ

ผมเองอยู่ในไอทีก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ทำให้เข้าใจถึงระบบต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว เรื่องความพร้อมของ

มหาวทิยาลยั ได้แก่ อุปกรณห้์องปฏิบัติการ อาคารเรยีน ท่ีอยู่อาศัย

ก็ไดรั้บการยอมรบั ท้ังจากผูป้กครองและนกัศึกษา ด้วยทัง้น้ี มฟล.

ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยติดอันดับโลก อันนี้น่าชื่นชมมาก

ครบั โดยเฉพาะนโยบาย “University in the park” ของทา่นอธิการ

ผมชอบมากครบั การเรยีนทีดี่มาจากสขุภาพกายและใจทีดี่ สุขภาพ

กายและใจที่ดีมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราฝึกฝน

นักศึกษาของเราเป็นคนดีและเก่งได้ไม่ยากครับ

  ⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫

ในฐานะรุ่นพ่ีอยากฝากถึงน้องๆ ทุกคนไว้ว่า พวกเราทุกคน

ศึกษาเล่าเรียนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันครับ นั่นคือเราหาความรู้

เพื่อนำไปใช้พัฒนาชาติบ้านเมือง จุดนี้อย่าลืม อยากให้พวกเรา

ทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ บางครั้งปัญหาหลายอย่างเข้ามาทำให้เรา

สับสน แต่จุดประสงค์หลักตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาด เพียงแค่ทำหน้าที่

ตัวเองใหดี้ท่ีสุด เป็นคนดขีองสงัคม ก็ถือเปน็การชว่ยชาตแิล้วครบั
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⌫⌫   ⌦
ในความร ู ้ส ึกตอนที ่ส ัมภาษณ์เข ้าเร ียนที ่ โรงเร ียน

เทศบาลหน่ึง มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านเป็นผู้สัมภาษณ์  เป็นต้นว่า

ท่านอธิการ อาจารย์ศรันย์ อาจารยเรืองเดช อาจารย์สุธี ผมเลือกเรียน

สาขาไอท ีซ่ึง ณ ตอนนัน้ยงัไมเ่ป็นทีรู้่จัก แต่พอจะเดาไดว่้าเก่ียวกบั

คอมพวิเตอร ์ความรูสึ้กตอนแรก คือ ต่ืนเตน้ทีไ่ด้เจอส่ิงใหม่ๆ ตอน

นั้นมหาวิทยาลัยพาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งเชียงราย เชียงใหม่

ลำปาง พะเยา ชอบมากเลยครับ มีความสุขมาก อาจารย์เอาใจใส่

คอยแนะนำทุกอย่าง ถึงแม้สถานที่เรียนยังไม่พร้อม ต้องไปเรียน

โรงเรยีนเทศบาลหก แต่น่ันไมไ่ด้ทำใหผ้มรูสึ้กว่ามันเปน็จดุดอ้ยเลย

เพราะวา่การเรยีนนัน้ขึน้อยูกั่บผูส้อนและผูเ้รียน ด้วยอาจารยผู้์สอน

ท่ีต้ังใจอยากจะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเชียงรายให้ย่ิงใหญ่ ใน

ภายภาคหน้า และนักศึกษาทุกคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและ

ความตัง้ใจทีจ่ะเปน็ตวัอยา่งทีดี่ให้รุ่นนอ้งต่อไป ผมวา่พวกเราทำได้

ดีทุกคนครับ

หลังจากนั้นในปีหนึ่งเทอมสอง เราย้ายมาที่มหาวิยาลัย

แม่ฟ้าหลวงอยู่อาคารส่วนหน้า ความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ พนักงาน

และนักศึกษาก็มีมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะท่านอธิการได้ให้ความเปน็กัน

เองกับพวกเรามากเลย พวกเราทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันทำหลาย

อย่าง และเมื่อตอนที่เวลาผ่านไปจนได้กลายเป็นรุ่นพี่ก็รู้สึกตื่นเต้น

เตรียมการรับน้องเป็นอย่างดี ถึงแม้เราจะมีคนน้อย ทำให้งบ

ประมาณในการรับน้องน้อย แต่เราสามารถทำกิจกรรมออกมาได้

อย่างอบอุ่น ตรงน้ีถือว่าเราค่อนข้างทำสำเร็จครับ พอตอนใกล้จบเรา

ต้องไปฝึกงาน อาจารยก็์ติดตามดแูลพวกเราตามสถานฝกึงานต่างๆ

ทำให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านการฝึกงาน และผ่านปัญหาหลาย

อย่างไปได้ด้วยดี จะเห็นว่านักศึกษาที่จบรุ่นแรกส่วนใหญ่จะได้

ทำงานในสถานที่ฝึกงานนั่นเอง เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการเห็น

คุณค่าของพวกเราทุกคนครับ

⌫ ⌫ ⌫
 ⌦

ในความรูสึ้กแรกดใีจครบั นึกถึงตอนปหีน่ึงท่ีปฏิญาณตน

ว่าจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ตอนนี้ได้กลับมาที่

มหาวิทยาลัยเพื่อทำตามอย่างที่ว่าไว้ ด้วยการตั้งใจเป็นอาจารย์ที่ดี

พัฒนาจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติต่อไปครับ




 

⌫  
กระผมเริม่เขา้มาทำงานทีน่ี่ เม่ือปี พ.ศ.2542 นับระยะเวลาจนถงึปัจจบัุน ก็ร่วม

8 ปีเศษ ต้ังแต่ท่ี มฟล. ใช้โรงเรยีนเทศบาลหกเปน็สำนกังานชัว่คราวในการดำเนนิงาน และ

ใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษารุ่นแรก

⌦⌫  ⌫⌫ 
การทีก่ระผมเลอืกเรียน MPA กระผมมองวา่รัฐประศาสนศาสตรเ์ป็นการรวบรวม

องค์ความรู้ศาสตร์วิชาจากแหล่งต่างๆ นำมาศึกษาและประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการ

บริหารจัดการเฉพาะตัวให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน ประกอบกับรายวิชาที่ มฟล.

กำหนดในหลักสูตรการเรียนการสอนมีความทันสมัย เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุค

ปัจจบัุน และอาจารยผู้์สอนเปน็อาจารยท่ี์มีช่ือเสียงและมปีระสบการณใ์นดา้นนี ้ระดบัชัน้นำ

ของประเทศมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา จึงทำให้ผมอยากศึกษาในหลักสูตรนี้ เพื่อ

จะไดน้ำความรูม้าใชใ้นการพฒันาการทำงานภายในองคก์ร ในงานทีผ่มไดรั้บมอบหมาย คือ

การดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในด้าน

งานงบประมาณ การเงิน พัสดุ บุคคล และงานประกนัคณุภาพการศึกษา ความรูท่ี้ได้รับจาก

การเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ เฉพาะกับการจัดระบบและการควบคุมการ

ทำงานท่ีรับผิดชอบอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ท้ังน้ี โดยคำนึง

ถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหลัก

⌦ ⌦
กระผมไดท้ำการศกึษาคน้ควา้โดยอสิระในเรือ่ง “ความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องคก์าร

ของบคุลากรมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เหตุผลท่ีเลือกทำการศกึษาค้นควา้ในเร่ืองดังกล่าว

เนื่องจากคนถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ประกอบเข้าเป็น

องค์การ เพ่ือดำเนินกิจกรรมหรอืปฏิบัติการตามวตัถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้ประสบผลสำเรจ็

ตามเป้าหมายท่ีองค์การกำหนดต้ังไว้ ดังน้ัน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ จึงข้ึน

อยูกั่บบคุลากรในองคก์ารวา่จะมพีฤตกิรรมทางลบหรอืทางบวกตอ่องคก์าร ซ่ึงอธบิายไดว้า่

การผสมผสานผลประโยชนร์ะหว่างองค์การและบุคคล จำเป็นท่ีท้ังสองฝ่ายต้องมีความจรงิใจ

ต่อกัน กล่าวคือ เม่ือบุคคลเข้ามาอยู่ในองค์การก็หวังท่ีจะได้พบกับสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความ

ก้าวหน้าในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และก็ตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของตนเอง หากองค์การใดก็ตามสามารถเป็นบันไดที่ทำให้บุคคลก้าวไป

ถึงเป้าหมายของเขาทีต้ั่งใจไว ้บุคคลผูน้ั้นก็จะส่งผลให้เกิดความผกูพันตอ่องค์การและทุม่เท

ให้กับการทำงานอย่างสุดความสามารถ แต่ในทางตรงข้ามหากองค์การใดไม่สามารถสนอง

ตอบต่อความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลได้ ความผูกพันต่อองค์การย่อมเกิดขึ้น

ได้ยากและอาจส่งผลต่อองค์การในที่สุด
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จากที่กระผมเดินเข้ามาทำงานใน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.

2542 ได้เห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัย มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า

โดยแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้ก้าวเดินไปอย่าง

ม่ันคง ท้ังในด้านการบริหาร พ้ืนท่ีกายภาพ และ

สถานที่อาคารต่างๆ จากที่ได้อาศัยสถาน

ที่หน่วยงานอื่นมาเป็นที่ดำเนินการชั่วคราว

เพ่ือรอการก่อสร้างอาคารถาวรของมหาวิทยาลัย

เอง จนถงึปัจจบัุนรวมระยะเวลา 9 ปี มฟล.

เป็นที่รู ้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าปลาบปลืม้ใจ

อย่างมากที่ผมได้มาทำงานในมหาวิทยาลัย

แห่งนี้

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้มหาวิทยาลัย

แห่งนี ้ เป็นที ่ร ู ้จ ักกับบุคคลทั ่วไป ก็คือ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพนักงาน

ทุกระดบัชัน้ทีร่่วมแรงรวมใจ ทุ่มเทกำลงักาย

ใจเต็มท่ีในการทำงาน โดยเฉพาะท่านอธิการบดี

ท่ีมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล สร้างมหาวิทยาลัย

ให้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น

ในด้านการบริหาร การเรียนการสอนที่เรียน

เป็นภาษาอังกฤษแทบทุกหลักสูตร

ในฐานะที ่กระผมเป็นพนักงาน

คนหนึ่ง สิ่งที ่กระผมอยากเห็นในอนาคต

ก็คือ อยากเห็นมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในทกุๆ ด้าน และเติบโตอยา่งต่อ

เน่ือง เป็นมหาวทิยาลยัชัน้นำตลอดไป






 

ระหว่างวันที่16-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา มฟล. จัดงาน

สัปดาหวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ 2550 ส่วนภมิูภาค ณ มหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวงซ่ึงจัดเป็นประจำต่อเน่ืองทุกปี และในปีน้ีได้รับความร่วม

มือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

กิจกรรมอยา่งมากมาย และมีผู้เข้าร่วมงานกวา่ 40,000 คน ท่ีได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมากคือ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์

โรจนสนัุนท์ รองผู้อำนวยการสถาบนันิติวิทยาศาสตร ์รักษาการแทน

ผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการเสวนาเรื ่อง

“เทคโนโลยีชีวภาพกับการพิสูจน์หลักฐาน” และสาธิตการแข่งขัน

หุ่นยนต ์ ROBO-ONE โดย TPA TEAM โรงเรยีนอตุรดติถ์ดรณีุ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับแชมป์ TPA RobotGrand Prix Junior

2007 ประเทศ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)

คณะผูป้ระเมนิภายนอกจาก สมศ. จำนวน 5 ท่าน ประกอบ

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะ

ผู ้ประเม ิน, รองศาสตราจารย ์ ดร.เสน่ห ์ เอกะว ิภาต,

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์   และรองศาสตราจารย์ เอมอร ชิตตะโสภณ

โดยมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงรบัการประเมนิระหวา่งวันที ่13 - 16  สิงหาคม 2550

ผลการประเมินตามมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพรอบสอง คณะผู้ประเมินได้ช่ืนชมคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ว่ามี

ความรับผิดชอบสูงและมีศักยภาพในการเรียนรู้สภาพการทำงานได้รวดเร็ว โดยนายจ้างมีความพึงพอใจบัณฑิต ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ

ทางวิชาการ ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยมีระบบสนับสนุนทางด้าน

เครือ่งมืออย่างเพียงพอ รวมไปถงึเงินสนบัสนนุการวจัิยภายนอกจำนวนมาก และมีหน่วยงานสนบัสนนุดา้นการจดัหาทนุจากภายนอก และ

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการ

ให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ให้บริการ

แก่สังคมและชุมชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง มีการบูรณาการการ

บริหารจัดการด้านการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้จัด

กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี

รองศาสตราจารย ์ดร. เทอด เทศประทปี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วม

บันทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

จ.เชียงใหม ่เม่ือวันที ่17 กรกฎาคม

และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ณ โถงอาคารเรียนรวม C1

มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีถวายพระพรและลงนามถวาย

พระพรสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ
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 เป็นไขมนัทีมี่ประโยชนเ์ป็นส่วนประกอบ
ของเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเซลล์สมอง อย่างท่ีได้กล่าวไปบ้าง

แล้วในตอนก่อน แต่หากมีไขมันโคเลสเตอรอลมากเกินไป ไขมัน

เหล่าน้ีจะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงท่ัวร่างกาย เช่น หลอด

เลือดสมอง หลอดเลอืดหวัใจ หลอดเลอืดทีไ่ต ซ่ึงทำใหเ้กิดการตบี

ตันของหลอดเลือด ก็จะทำให้อวัยวะนี้ขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดอาการ

ต่างๆ ตามมา เช่น อัมพฤกษ ์อัมพาต


โรคหัวใจขาดเลอืดเกิดจากหลายปจัจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การเส่ือมตามอาย ุจึงไม่สามารถปอ้งกันโรคนีไ้ด้ 100%  แต่การลด

ปัจจยัเส่ียงตา่งๆ ลง สามารถชว่ยชะลอการดำเนนิโรค และช่วยลด

ปัญหาแทรกซ้อนทางหลอดเลือดลงได้ จึงจะขอแนะนำวิธีการ

ลดความเสีย่งๆ ต่างๆ ท่ีจะนำไปสูโ่รคหวัใจขาดเลอืด ดังน้ี

- งดและเลิกบุหร่ี  จะลดภาวะเส่ียงดังกล่าวได้ค่อนข้างมาก

และยังช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งปอด และถุงลมโป่งพองอีกด้วย

- ตรวจเลือด เพ่ือหาระดับไขมันในเลือดอย่างละเอียดและ

สม่ำเสมอ หากพบวา่ไขมนัสูงมากกวา่คำทีแ่นะนำ ให้ควบคมุอาหาร

โดยการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจาก

สัตว ์ ร่วมกบัการออกกำลงักาย ซ่ึงก็ควรปรกึษาแพทยเ์พ่ือพิจารณา

การใช้ยาร่วมด้วย เราพบว่าหากลดไขมันโคเลสเตอรอลลง 1%

สามารถลดอตัราเส่ียงต่อโรคหัวใจขาดเลอืดได้ 2% สำหรับผู้ท่ีมีโรค

หัวใจขาดเลือดเกิดข้ึนแล้ว การลดไขมันโคเลสเตอรอลลงมาต่ำมากๆ

เช่น แอล-ดี-แอล ต่ำกว่า 100 มก.ต่อดล. จะช่วยลดโอกาสเกิด

หลอดเลือดหัวใจอดุตนัซ้ำ รวมทัง้ปัญหาแทรกซอ้นจากหลอดเลอืด

สมองตีบลงได้

- หากมีความดนัโลหิตสูง หรือเบาหวาน ท่านจำเปน็ตอ้ง

ควบคุมโรคให้ดี

- ควบคมุนำ้หนักให้อยู่ในเกณฑป์กต ิ ไม่อ้วน ออกกำลัง

กายแบบแอโรบคิ เช่น ว่ิง ว่ายน้ำ ข่ีจักรยาน อย่างสม่ำเสมอ การออก

กำลังกายนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแล้ว ยัง

ทำใหไ้ขมนั เอช-ด-ีแอล โคเลสเตอรอลสงูข้ึนดว้ย ซ่ึงเปน็ผลดตีอ่

หัวใจ

- ฝึกสมาธิ ทำจติใจใหผ่้องใส ไม่เครยีด เป็นวธีิการแพทย์

ทางเลอืกทีม่งีานวจิยัยนืยนัรองรบัวา่ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพสูง
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สำหรบั แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล ในผูป่้วยโรคหวัใจ

ขาดเลือด หรือเป็นเบาหวาน ควรให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 100

มก.ต่อดล. จะช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนทางหลอดเลือดลงได้


⌫

จากการศึกษาทางการแพทย์เราพบว่า โคเลสเตอรอลมี

ความสมัพันธ์กับการเกดิโรคหวัใจขาดเลอืด และหากไขมนัโคเลส-

เตอรอล (รวม) มากกวา่ 200 มิลลิกรัมตอ่เดซิลิตร อัตราเสีย่งนีจ้ะ

เพ่ิมขึน้มาก จากขอ้มูลต่างๆ จึงกำหนดคา่ของไขมนัในเลอืดไวดั้งน้ี

 


☺
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กล่าวในตอนทีแ่ล้ววา่เปน็โคเลสเตอรอลชนดิดี

  ระดบัทีเ่หมาะสม คือ มากกวา่ 40 มก.ต่อดล.

  หรือถ้ามี มากกวา่ 60 มก.ต่อดล.

ยิ่งเป็นผลดีต่อร่างกาย

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
ระดับที่เหมาะสม น้อยกวา่ 150 มก.ต่อดล.

               
ระดบัทีเ่หมาะสม น้อยกวา่ 200 มก.ต่อดล.

เร่ิมสูง คือ 200-239 มก.ต่อดล.

สูง คือ มากกวา่ 240 มก.ต่อดล.

 ⌫         ⌫         ⌫         ⌫         ⌫        
กล่าวในตอนที่แล้วว่าเป็นโคเลสเตอรอลชนิดเลว

ระดบัทีเ่หมาะสม น้อยกวา่ 130 มก.ต่อดล.

เร่ิมสูง คือ 130-160 มก.ต่อดล.

สูง คือ มากกวา่ 160 มก.ต่อดล.

สูงมาก คือ มากกวา่ 190 มก.ต่อดล.



 พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง

สวนพฤกษศาสตรม์หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานขอ้มูลเก่ียวกับพรรณไม้และพรรณพืชในลุ่มน้ำโขง

พรรณพืชทานไดใ้นลุ่มน้ำโขงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการดงักล่าว

ติดต่อข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ที่ suree@mfu.ac.th

 


                                            Amomum  krervanh  Pierre

                                              Syn. A. testaceum Ridl.

     (Cardamon หมายถงึพืชในวงศ ์Elettaria และ Amomum)

ป  ระโยชน์

เปลือกกระวานใช้แก้ไข้ผอมเหลือง รักษาโรคผิวหนัง แก่นกระวาน แก้ไข้

ขับพิษร้าย รักษาโรคโลหติเป็นพิษ กระพ้ีกระวาน รักษาโรคผวิหนัง บำรุง โลหิต

ดอกอ่อน ยอดอ่อน หน่ออ่อน และผลอ่อนของกระวานนั้น ใช้ทานได้ โดยทาน

เป็นผักนำ้พริก ดอกให้รสเผ็ดร้อน แก้ตาเจ็บ ตามัว ตาแฉะ

หน่ออ่อนจะเก็บในฤดูแล้ง หน่อกระวานขายกันหน่อละ 3 บาท ชาวบ้าน

ใช้หน่อประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น ข้าวหมกไก่ ปลาต้มกระวาน ไก่บ้าน

ต้มกระวาน แกงป่า ปลา กะพงใส่กระวาน ผัดเผ็ดหมูกรอบใส่กระวาน เหง้าอ่อน

ผสมในเครือ่งแกงเผ็ด มีรสชาดแบบขา่ แต่มีกล่ินหอม

ใบกระวาน แห้งสีน้ำตาล นำไปปิง้ให้หอม ใช้ลอย ในนำ้พริกแกงบัส

หม่ัน ใบขับลมสันนิบาต ขับผายลม ขับเสมหะ แก้ไขเซ่ืองซึม แก้ลมจุกเสียด บำรุง

กำลัง

หัวตม้นำ้ดืม่ แก้ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ขบัปสัสาวะ

หน่อหรือเหง้ามีรสเผ็ดร้อนหอม กินเพื่อขับพยาธิ

ท่ีอยู่ในเน้ือให้ออกทางผิวหนัง หากเอาหัวฝนทา จะ

ใช้แก้งูสวัด หัวและหน่อกระวานใชขั้บพยาธิในเน้ือ

ทางผิวหนัง

ผลแก่มีรสเผ็ดร้อน กล่ินหอม มีน้ำมันหอมระ-

เหย มีฤทธ์ิขับลม ขับเลือด และบำรุงธาตุ ยับย้ังการเจริญเติบโตของบักเตเรีย แก้ลม

จุกเสียด แน่นเฟ้อ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และแน่นจุกเสียด กระจายเลือด

กระจายลม แช่ในแอลกอฮอล์ทานเป็นยาธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ท้องอืด

ท้องเฟ้อ

ลูกกระวานท่ีเก็บจากป่าธรรมชาติ ขายกันกิโลกรัมละ 150 - 200  บาท

โดยจะเก็บเม่ือผลแก่ประมาณร้อยละ 75 หากเก็บแก่จัดจะแตก ลูกกระวานใช้ใน

การทำใส้อ่ัว ทำลาบเมือง ผลแก่ตากแห้งเป็นเคร่ืองเทศในแกงบัสหม่ัน แต่งกล่ิน

และสีในเหล้า ขนมปัง (Cardamon bread, Finnish Cardamon bread) เค้ก (Car-

damon sour cremed cake) คุกก้ี อาหาร หมักดอง และผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ หากชง

เป็นชา จะใช้แก้ปวดหัว

เมล็ดมีน้ำมันหอมระเหย 3-6 % ใช้แก้ธาตุพิการ อุจจาระพิการ

บำรุงธาตุ กระจายโลหิต

เหง้าอ่อนทานเป็นผักมีกล่ินหอม และมีรสเผ็ดเล็กน้อย

รากกระวาน แก้โลหิตเน่าเสีย ฟอกโลหิต แก้ลม เสมหะ รักษาโรคชำ

มะนาค ในนครวัดมีประสาทกระวาน มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นปราสาทเก่าท่ี

ใช้อิฐแกะสลัก

น้ำมันหอมระเหยของกระวาน จะใชเ้ป็นยาขบัลมในกระเพาะอาหาร

รักษาโรค ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด ขับเสมหะ ช่วยให้เจริญอาหาร

น้ำมันกระวานช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของบักเตเรีย

นอกจากนี้  กระวานยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และยังใช้ใน

การทำธูปหอม อีกด้วย

ชื่  อทั่วไป

Canphor seed, Clustered Candamon, Siam Cardamon.

Black Caedamon, Javan Cardamon, Bengal Cardamon.

ชื ่ อวงค์

Zingiberaceae

ชื ่ อพืน้เมอืง

กระวานขาว กระวานดำ กระวานแดง การะวานโพธสัิตย์  กระวาน

จันท์ กระแอน

ก  ารกระจายตามธรรมชาติ

ลาว (แขวงหัวพัน เมืองลอง หลวงน้ำทา) เขมร (แถบเทือกเขา

กระวานตะวันตก ที่ไพลิน พระตะบอง) แหล่งที่ดีที่สุดในไทยอยู่ที่จันทบุรี

ต่างประเทศมีในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ

ลั  กษณะทางชีววิทยา

เป็นพืชล้มลุกใบเล้ียงเด่ียวท่ีมีอายุหลายปี ลำต้นแบน มีข้อ 6-20

ข้อ สูง 1-3 ม. มีเหง้าอยู่ใต้ดิน

ใบเด่ียว เขียวเป็นมัน ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรยีบ ใบ

เรียงสลับ แผ่นใบเรียบ ยาว 15-25 ซม. กว้าง 2.5-12.5 ซม. ใบมีกาบหุ้มลำต้น

กาบใบเป็นกาบยาว

ดอกออกเป็นช่อ แทงออกมากจากเหง้า ก้านช่อดอกยาว 5-15 ซม.

ดอกรูปทรงกระบอก เกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์ แปรสภาพเป็นกลีบขนาดใหญ่สีขาว

มีแถบสีเหลืองตรงกลาง มีใบประดับสีเหลืองนวล

ช่อหน่ึงมี 10-20 ผล ผลกระวานกลมเกล้ียง ขนาดเล็ก 6-15 มม.

ผลสุกพฤศจิกายน-ธันวาคม ผลแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดประมาณ 20

เมล็ดต่อผล เมล็ดอ่อนสีขาว มีเน้ือหุ้ม เม่ือแก่จะเป็นสีดำ ให้ผลผลิตปีละคร้ัง

ระหว่างสิงหาคม-ตุลาคม

ก  ารปลูก

ข้ึนได้ในดินทุกประเภท เป็นพืชปลูกง่าย นิยมข้ึนอยู่ริมห้วยและใน

ท่ีร่ม ขยายพนัธ์ุโดยใชเ้หง้าหรอืเมล็ด นิยมแยกเหงา้ ปลูกเม่ือกระวานอาย ุ2

ปี โดยให้มี 2-3 หน่อ ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกประมาณ 400 เหง้า หลุมปลูกมี

ขนาด 50x50x50 ซม. และปลูกด้วยระยะ

ห่าง 2x2 ม. ฝังหนอ่ใหลึ้ก 7-10 ซม.

รดน้ำให้ชุ่ม พืชชนิดนี้ไม่ต้องดูแลมาก

เพียงแตก่ำจัดวชัชพชืในพืน้ทีป่ลูก 1 ไร่

กระวานจะให้ผลผลิต 30-50 กก

ท่ีจันทบุรี ปลูกกระวานใต้ต้น

ทุเรียนเพ่ือไล่แมลง ทำให้ต้องเลิกใช้สารเคมใีห้ผลผลิตเม่ือมีอายุ 2 -3 ปี




 

ระบบแปลภาษา ภาษิต เป็นการผสมผสาน การแปลภาษา

ด้วยกฎ (Rule based MT) กับการใช้เครื่องมือช่วยจำสำหรับการ

แปล (Translation Memory) ในการแปลภาษาด้วยกฎนั้น จะ

ประกอบด้วยข้อมูลไวยากรณ์ พจนานุกรมสำหรับการแปล โดย

ระบบจะเริ่มรับข้อความภาษาอังกฤษ จากนั้นจะมีการวิเคราะห์

ไวยากรณแ์ละความหมายในการวเิคราะหไ์วยากรณ ์ระบบจะทำการ

จัดการกับฟอร์มของการเปลี่ยนรูปต่างๆ เช่น tense, การเปรียบ

เทียบข้ันกว่าและข้ันสุงสุด, กริยาท่ีมีบุพบทเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น

ในขณะเดียวกันก็จะมีการวิเคราะห์ในเชิงความหมาย เช่น “บ้าน” ไม่

สามารถ “รับประทาน” ได้ เป็นตน้ การแสดงผลลพัธ์ จะอยูใ่นรปู

แผนภาพตน้ไมท่ี้มีการใชภ้าษากลาง (interlingua) เม่ือได้แผนภาพ

ต้นไม้แล้ว ระบบจะทำการแปลงจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง

โดยเชือ่มความสมัพนัธจ์ากขอ้มลูในพจนานกุรม และเลือกคำศพัท์

ท่ีเหมาะสมทีสุ่ด ท้ังในเชงิไวยากรณแ์ละเชงิความหมาย

การแปลด้วยเคร่ืองน้ัน ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ท่ีดีเสมอไป

ดังน้ัน ในระบบนีจ้ะเปดิโอกาสใหผู้้ใช้สามารถแกไ้ขผลลพัธ์จากการ

แปลด้วยเครื่อง แล้วเก็บไว้ใช้ในคราวถัดไป โดยจะนำข้อมูลที่ผู้ใช้

แก้ไขเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลแต่ละบุคคล ระบบจะทำการตรวจ

สอบก่อนว่าผู้ใช้มีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าได้มีการแก้ไขแล้ว จะนำผล

ลัพธ์ท่ีแก้ก่อนหน้าน้ีมาใช้ ในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่เคยแก้ไข แต่มีผู้ใช้บริการ

ท่านอ่ืนแก้ไขมาก่อนหน้าน้ี ผู้ใช้สามารถนำผลลพัธ์การแปลของผู้อ่ืน

มาใช ้หรือมาดดัแปลงเพิม่เตมิได้




แปลข้อความใส่ประโยคหรือข้อความที่ต้องการ

แปลในชอ่งรับขอ้ความ ผู้ใช้สามารถแกไ้ขขอ้ความ

ที่แปลเสร็จแล้ว หรือนำผลลัพธ์ของผู้อื ่นมาดัด

แปลงแก้ไขได้ โดยคล๊ิก “กดท่ีน่ีเพ่ือแก้ไขประโยค”

แปลเวบ็เพจ ระบหุน้าเว็บเพจทีต้่องการแปล คลิก

ลิงค์ ที่อยู่ในหน้าผลลัพธ์ เพื่อแปลหน้าของลิงค์

นัน้ๆ

ปัจจุบันการติตต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้นั้น

ไม่ได้จำกัดอยู่ในภาษาใดภาษาหนึ่ง สำหรับประเทศไทย ภาษา

อังกฤษเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการรับและนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

ทางอินเตอรเ์น็ตของคนไทย เน่ืองจากขอ้มูลภาษาอังกฤษเปน็ข้อมูล

ท่ีมีจำนวนมากทีสุ่ด การพัฒนาเครือ่งมือช่วยแปลภาษาองักฤษเปน็

ไทยทีท่ำงานไดบ้นเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต จึงมีความสำคญั เน่ืองจาก

เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถรับรู้เข้าถึงข่าวสารจำนวน

มหาศาลนัน้ได ้ ระบบแปลภาษาในประเทศไทยนัน้ไดม้กีารรเิร่ิมขึน้

ตั้งแต่ปี 2523 และสามารถพัฒนาได้สำเร็จ โดยความร่วมมือจาก

บริษัท NEC ประเทศญีปุ่่น เป็นบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ใน

ปี 2543 ท่ี http://www.suparsit.com ปัจจบัุนมผู้ีเข้ามาใชบ้รกิาร

ต่อวันมากกว่า 1,500 คน และมีการแปลทั้งข้อความและเว็บไซต์

โดยเฉลีย่ 15,000 ครัง้ต่อวัน

ใชเ้ทคนคิการแปลภาษาดว้ยกฎ (rule based approach)

ผสมผสานกับการใช้เครื่องช่วยจำในระบบการแปล (translation

memory)

เป็นระบบ Client-Server มีการจัดคิวการแปล

มีตัวแปลในระบบมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อรองรับการแปล

จำนวนมากในเวลาเดยีวกัน

มี Proxy ซ่ึงทำหนา้ท่ีรองรบัการแปลหนา้เว็บเพจ ท่ีมีการ

แปลซ้ำเป็นจำนวนมาก

มี Community สำหรับการแปล เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้ความ

ที่มีการแปลซ้ำๆ กันจากผู้ใช้บริการ

ผลการแปลขอ้ความจะคงรปูแบบ (Layout) เดิมของเวบ็

เพจนั้นไว้ และสามารถแปลต่อเนื่องจากลิงค์ที่อยู่ในหน้าผลลัพธ์

น้ันได้
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ป ั จจุบันจะเห็นได้ว่าได้มีการนำเอา "ดอกไม้" มา

ใช้ในงานต่างๆ มากมาย แทบจะกล่าวได้ว่าทุกเทศกาลและทุกฤดู

กาลก็ว่าได้  แต่จะมใีครสกัก่ีคนทีมี่ความเขา้ใจในความหมายอนัลึก

ซึ้งของดอกไม้

เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ “ดอกไม้” น้ันมีมากมายทัง้เร่ืองความ

สำคัญของดอกไม ้ ไม่ว่าจะเปน็ความหมายของดอกไม ้ การนำดอก

ไม้มาเป็นสื่อกลางหรือแทนการสื่อสาร การเลือกใช้ดอกไม้สำหรับ

งานต่างๆ การเลือกซ้ือดอกไม้  การดูแลรักษาดอกไม้  ซ่ึงเราจะได้มา

พูดคยุกันตอ่ๆ ไป

นอกจากนียั้งจะไดก้ล่าวถึงการจดัดอกไม ้  ซ่ึงถือว่าเป็น

ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” รวมไปถึงเทคนิคการออกแบบ เป็น

การนำเอาดอกไมม้ารงัสรรคต์ามแนวความคดิและจนิตนาการ และ

ถ่ายทอดออกมาเปน็ความรูสึ้กผ่านผลงานการจดัดอกไม ้ ซ่ึงในการ

ออกแบบการจัดดอกไม้ ยังรวมถึงเรื่องของรูปทรงที่ให้ความหมาย

และความรูสึ้กท่ีแตกต่างกันออกไป  เร่ืองของเส้น สี  ความกลมกลนื

ผิวสัมผสั ความสมดลุต่างๆ นอกจากนียั้งมีในเรือ่งของการจดัดอก

ไม้ในแนวของตะวนัออก และแนวตะวนัตก  รวมไปถงึการออกแบบ

การจัดดอกไม้ตามแนวปรัชญาด้วย

ในการเลือกใช้ดอกไม้ในแต่ละเทศกาล หรือในแต่ละ

โอกาสนั้น เราต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ “สี” ของดอกไม้ ซึ่ง

ความหมายของแต่ละสีก็จะให้ความหมายและความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน

หรอืแมแ้ตด่อกไมช้นดิเดยีวกนัแตห่ากนำมาใชต้า่งทีต่า่งวฒันธรรม

ความหมายที่สื่อออกมาก็แตกต่างกัน เช่น ในงานแต่งงานของชาว

ตะวนัออกทีมั่กนิยมสท่ีีมีความสดใส เช่น สีแดง สีชมพ ูซ่ึงหมายถงึ

ความเป็นมงคล  แต่วัฒนธรรมตะวันตก จะให้ความหมายของสีโทนน้ี

แตกตา่งออกไปจากวฒันธรรมชาวตะวนัออก ซ่ึงชาวตะวนัตกจะให้

ความหมายของสโีทนนีว่้า เจ้าสาวได้ผ่านการมคีรอบครวัมาแล้วครัง้

หน่ึง และในทางกลับกันวัฒนธรรมตะวันตก จะใช้ดอกไม้สีขาวเป็นส่ือ

แห่งความบริสุทธิ์ของงาน หรือสื่อความหมายเป็นนัยว่า เป็นการ

แต่งงานครั้งแรกของหญิงสาว แต่วัฒนธรรมตะวันออกกลับมองว่า

สีขาว คือ สีท่ีใช้ในงานอวมงคล เช่นเดยีวกนั

ดอกไมแ้ต่ละชนดิ ยังให้ความหมายทีแ่ตก

ต่างกันดว้ย เช่น ดอกคารเ์นชัน่ทีค่นไทย

นิยม นำมาจดัแจกนั กระเชา้ ช่อดอกไม้

เพ่ือแสดงความยนิดใีห้กัน แต่วัฒนธรรม

ตะวนัตก จะใชด้อกคารเ์นชัน่วางบนหลมุฝังศพ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการจากพราก

ดังน้ัน ก่อนทีจ่ะเลือกใช้

ดอกไม้ในแต่ละโอกาสเราควรทำความ

เข้าใจในเรื่องของการสื่อความหมายของดอกไม้

ตามวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆซึ่งเราจะมา

เร่ิมทำความรูจั้กกับความหมายของสดีอกไม้แต่ละสีว่ามีความหมาย

อย่างไรบ้าง...   
⌫



  
⌫



 เ
ราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าดอกไม้ไม่มีความสำคัญ

ต่อการดำรงชวิีตของมนษุยใ์นปจัจบัุน  มนษุย์

ได้รู ้จักและนำเอาดอกไม้เข้ามาใช้ในการตก

แต่ง เพ่ือเพ่ิมสีสันความสวยงามใหกั้บอาคารบา้นเรอืน

สถานทีแ่ละ ใช้ในพิธีการสำคญัตา่งๆ มาอยา่งยาวนาน

จนยากที่จะแยกออกจาก วิถีการดำรงชีวิตได้
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My name is Elain, the first year student in Tourism

Management. I came from Yunnan. Normal University, China.

First, I study at Rungsit University, and move to study

at MFU in this semester because, The Yunnan Normal Univer-

sity' s  President suggested me and MFU also give a good chance

to the inter-students with more knowledge and culture. I think

MFU students are very friendly and I got a lot of Thai-Friends.

The teachers are very good take care and teaching. I also have

one problem about the teachers’ announcement on e-learning,

some teacher do not  announced   on  e-learning. So I am miss-

ing some class or quiz.

Brock University (Aug 15, 2007) The 18 students

from Tourism Management and Environment, Brock University,

Canada paid a visit to Mae Fah Luang University discuss and

exchange each perception on students exchange program on

August 15, 2007


On August 30

th
, 2007, the Inter Club

organized the Tea Party which provide

Inter-students and staffs exchange their

cultures.

   
Guests scheduled to visit Mae Fah Luang University in

September, 2007

Chung Chou Institute of Technology (Sept 13, 2007)

University of Washington (Sept 13, 2007)

 

Join the club every day, we open from 8 am.- 6pm. Assistant,

Application,VISA, etc., are also available. Thai students are

also welcomed and join the club any time.

Do you know? Who’s the first international students enrolled at MFU? Guess who and send your answer to inter@mfu.ac.th,

we’ll let you know next issue.








กศึกษาเก่า ชาวแม่ฟ้า
หลวงที่รักทุกท่าน นับจากวันที่เรา

ได้เร ิ ่มจ ัดตั ้งชมรมตั ้งแต่เดือน

ตุลาคม 2550 ท่ีผ่านมา นับถึงเวลา

นี้ถือได้ว่าชมรมของเรายังไม่เป็นที่

รู้จักแพร่หลายนัก คณะกรรมการได้

เร่งดำเนินการจัดวางโครงสร้างการ

บรหิารงาน ร่างระเบยีบขอ้บงัคับตา่งๆ เร่งระดมทนุทรพัย ์ เพ่ือใช้

ในการดำเนินงานต่อไป การเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาคม

ดังท่ีเราได้แถลงไว้ต่อสมาชิก คณะกรรมการไดป้ระชุมในการดำเนนิ

กิจกรรมของชมรมมาเป็นลำดับ และได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

หลายคร้ัง เพ่ือหาผู้ท่ีมีความรู้ความชำนาญในหลายๆ ด้านมาช่วยกัน

ทำงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าการทำงานตรงนี้ จะต้องอาศัยผู้ที่มีใจรัก

และเสียสละอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นภาระของคณะกรรม

การ เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามที่สมาชิกฝากความหวังไว้ อย่างไรก็

ตาม ชมรมจะกา้วตอ่ไปไมไ่ด้ หากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุและแรงใจ

จากพี่น้องแม่ฟ้าหลวงทุกคน

      ⌫

*****************************

บจากชมรมไดเ้ร่ิมก่อต้ังมาจนถึงขณะน้ี ก็ย่างเข้าเดือนท่ี

11 แล้ว ในรอบ 11 เดือนทีผ่่านมา ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมไปแลว้

มากมาย ซ่ึงท่ีผ่านมา เราไมมี่โอกาสทีจ่ะมาเลา่สู่ให้พ่ีน้องชาวแดง-

ทองได้รับทราบกัน เนื ่องจากเรามีภารกิจที ่ต้องดำเนินการใน

หลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะการเตรียมจัดต้ังสมาคม ซ่ึงขณะน้ีได้มีความ

คืบหน้าไปมาก ในขณะเดียวกันชมรมไดร่้วมกับมหาวิทยาลัย ตลอด

จนองค์การนักศึกษา เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมมาอยา่งต่อเน่ือง  จึงถือ

โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์กับชมรมไดเ้ผยแพร่ข่าว

สารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศิษย์เก่าผ่าน  
เพื่อมาบอกกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่

ผ่านมา โดยเริ่มจากกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

องค์การนกัศึกษาจดัขึน้เปน็ประจำทกุปี แต่ท่ีพิเศษในปน้ีี ก็คือ ทาง

ชมรมได้เข้าไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้ให้การสนับสนุนทุน

ดำเนนิงานจำนวน 10,000 บาท และในวนัที ่18 ก.ค. อันเปน็วนั

คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า คณะกรรมการบริหารชมรมได้ร่วม

ถวายพวงมาลา บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัย

แมฟ้่าหลวง อยา่งพรอ้มเพยีงกนั...

วันเดียวกันได้มีพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง และพิธีทอด

ผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2550 ณ หอประชุมสมเด็จย่า และใน

โอกาสนี้ ทางชมรมได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับองค์การ

นักศึกษา จำนวนเงนิ 50,000 บาท โดยมอีธิการบดเีป็นผูรั้บมอบ

 และองค์การนกัศึกษารว่มกนัจดังาน Concert
Scrub & Flure Live in MFU ในวนัที ่ 22 ก.ค. 50 ท่ีผ่านมา ณ

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือระดมทุนในการดำเนนิงานของชมรมฯ

และองค์การฯ ซึ่งในงานได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวแดง-ทอง

เป็นอยา่งย่ิง ทางชมรมและองคก์ารนกัศึกษาจะจดักิจกรรม เพ่ือให้

พี่น้องทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะกันแบบนี้ต่อไป...

 ท่ีจะนำมาเล่าสู่ลูกแดง-ทอง กันก็
คือ กิจกรรมสปัดาหวั์นวทิยาศาสตร ์ ซ่ึงจัดขึน้ระหวา่งวันที ่ 16-18

สิงหาคม โดยชมรมไดอ้อกร้านจัดกิจกรรมเจาะเลอืดทาย นิสัย-หาคู่

ในงานดังกล่าว เพ่ือร่วมสร้างสีสันให้กับงาน ซ่ึงก็มีนักเรียน นักศึกษา

ได้ให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

 ท้ังหมดน้ีเป็นกิจกรรมบางส่วนท่ีชมรมได้ดำเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา และเราจะได้นำเอาความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ

ชมรมมาเล่าสู่กันฟังในฉบับต่อไป...

⌦ 





Paradise You Can Touch 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม

2550 เป็นงานของชมรม Cheerleading & Entertainment
บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ อลังการ มากกว่าครั้ง

แรกในปท่ีีแล้ว สำหรับคนทีเ่ข้าไปดนู่าจะรูสึ้กถึงการพัฒนาขดีความ

สามารถด้านการแสดงของนักศึกษาของเรา ว่าไม่น้อยหน้าใครๆ

ในส่วนของหน้างานก็มีตาม Concept ของงานวัด คือ

ปาลูกโป่ง บิงโก สอยดาว รำวง ไอติมเขยา่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ซึ่งเป็นหน้างานที่ค่อนข้างดีเป็นอย่างยิ่ง ขยับเข้ามาในงานก็มีแผ่น

สามเหล่ียมสีๆ  ระโยงระยางขา้งใน Stadium เต็มไปหมด เพ่ิมสสัีน

ของงานวัดมากยิ่งขึ้น การแสดงก็มีมาแสดงกันแทบทุกสำนักวิชา

เรียกเสียงฮือฮาได้แทบทุกชุดการแสดง รวมไปถึงส่วนของปิดท้ายที่น้องร่วมกันร้องเพลงและจุดเทียนรอบพี่ๆ ทุกชั้นปี

สำหรับฉบับนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี ้ก่อน ใครต้องการติดตามข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถ

ติดตามไดต้ลอดเวลาที ่http://www.mfuzone.com

สุดท้ายก็มาถึงกิจกรรมที่รุ่นน้องจัดให้รุ่นพี่ นั่นก็คือ งาน

Thank You น่ันเอง ในปน้ีีตรงกบัวนัที ่7 กันยายน 2550 โดยใช้

Concept ว่า "สีสันงานวดั" งานนีถื้อได้ว่าเป็นงานแรกของนอ้งๆ ปี

1 ท่ีต้องร่วมกนัทำกจิกรรมกนัขึน้มา เพ่ือขอบคณุรุ่นพ่ีท่ีทำกิจกรรม

ให้มาตลอดเกอืบๆ 3 เดือนทีผ่่านมา ซ่ึงพัฒนาการในแตล่ะปีน้ันก็ดี
มากขึน้เรือ่ยๆ ดังคำทีว่่า "The word 'Best' is always there for
the next start"

Sihnsart Show’5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
โดยในปีนี้ เป็น Concept ของละครเวที เรื่อง Beloved Enemy
ซึ่งการแสดงของงานเริ่มด้วยการแสดงทั่วไปก่อนเข้าสู่ละครเวที

ซ่ึงโชวแ์ต่ละชดุถือได้ว่าน่าประทบัใจมาก ชุดทีน่่าต่ืนตาตืน่ใจ ก็เป็น

ชุดที่เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีน รวมไปถึงการประกวด

MFU Academy Singing Contest 2007 Singer win Singer share
ท่ีมีการรวบรวมรายได้จากการโหวดให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปมอบให้ผู้ด้อย

โอกาสทางสังคมในจังหวัดเชียงราย จนมาถึงละครเวที Beloved
Enemy ที่เป็นเรื่องราวของการทำสงครามระหว่างประเทศอังกฤษ

กับจีนในประเทศจีน เนื ่องมาจากปัญหาของฝิ ่น ซึ ่งในเรื ่อง



สวัสดีครับ ผม Hamster จาก MFUZONE.COM ได้รับหน้าที่ใหม่ มาช่วยทางส่วนประชาสัมพันธ์เขียนบทความลงใน

จดหมายขา่ว มฟล. อันเนือ่งมาจากการเพิม่จำนวนหนา้ของหนงัสือ และเป็นเดอืนแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง สำหรับชว่ง

เดือนกันยายน มีกิจกรรมเกดิขึน้ 3 งานใหญ่ๆ  ด้วยกนั

Paradise You Can Touch 2

Sihnsart Show’5

ตัวละครไดพู้ดเอง ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจนี แล้วม ีSubtitle เป็น English/Thai จบไปแบบซึง้ๆ เล่นกันไดส้มบทบาทกนัมากทเีดียว








